

บันทึกรายงานการประชุมสภา
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก)
ในวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเวียง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเวียง		
๒	นายเพ็ง แก้วบัวขาว	รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาเวียง		
๓	นายเผด็จชัย ชวดทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๔	นายแปลง ลาภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๕	นายสมศักดิ์ สุระเทพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๖	นายสำลี อินทร์เลิศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๗	นายถาวร ศิริคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๘	นายประวัตี จันทเพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๙	นายเสาร์ มาดาดาช	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๐	นายประมุข บุ่งทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๑	นายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๒	นางลำไย คันธะมาน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๓	นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์	เลขานุการสภาเทศบาล		
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายวิทยา โลมากาล	นายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง		
๒	นางกฤตญาวิทย์ ศรีระดา	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง		
๓	นายบุญไทย บุญฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง		
๔	นายประกาศิต อัมพันธ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง		
๕	นายสุรียันต์ บุญธรรม	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาเวียง		
๖	นางสาวภััสสร สุทธิโยธา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๗	นายทรงกลด อาธิเวช	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นายชัยวัฒน์ ราชบรรดิษฐ์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๙	นางศุภชัย จันทร์มณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ		
๑๐	นายเสกสรรค์ สัทศิลป์	เจ้าพนักงานบริหาร		
๑๑	นางพนพิศร์ สัทศิลป์	ผ.จ.พ.อ. อ.ท.อ.		
๑๒	นางอรรณพรัตน์ ศรีทอง	นักส่งเสริมสุขภาพชุมชน		
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์ ตำแหน่ง ตำแหน่ง เลขาสภา ได้นับองค์ประชุมครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่องเข้าห้องประชุม และประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรื่องได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๒ นั้น รายละเอียดต่างๆ นั้น เลขานุการสภา ได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านได้ศึกษามาก่อนหน้านั้นไปแล้ว หวังว่าทุกท่านคงจะได้ศึกษารายละเอียดรอบคอบแล้ว ก่อนที่จะขอมติเพื่อรับรองมีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติม หรือแก้ไขระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ ครับ ขอเชิญท่านประวัติ จันทพ

นายประวัติ จันทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่องเขต ๒
ผมนายประวัติ จันทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่องเขต ๒ ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมที่ผ่านมา มากมายเลยผมก็ถามท่านประธานในคำถามแต่ละคำถามที่สมาชิกฯ ได้ถามไปในวันนั้น ช่วงเวลานั้นนายกฯ ก็ไม่อยู่ สมาชิกถามไปก็ไม่ได้คำตอบ ท่านตอบผมแค่ ๒ เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องที่ผมถามว่านามสกุลศรีระดา เข้ามาทำงาน ๒ ท่านก็ถือว่าผมได้รับทราบแล้ว แต่ส่วนอื่น ๆ เช่น คำถามจากท่านยแปลง ลาภา สท.ถาวร ศิริคำ สท.เพ็ง แก้วบัวขาว ก็ได้ถามไป แต่ไม่ได้คำตอบจากฝ่ายบริหารเลย เพราะฉนั้นในวันนี้ก็จกเกี่ยวเนื่องกันที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามในตั้งกระทู้ถามในส่วนที่ท่านไม่ได้ตอบ เลยถือโอกาสถามในกระทู้ อย่งไรก็ตามในวันนี้ ผมเชื่อว่า นายกฯเองก็ควรจะนั่งฟังอยู่เต็มวัน มีอะไรก็ถามกันตรง ๆ ท่านนายกตอบแล้วก็แล้วไป เราไม่ได้หาความอะไร เพียงแต่ถามไปท่านนายกฯ ก็ตอบมาแค่นั้น

ประธานสภา

สมาชิกมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับการประชุมที่ผ่านมา ถ้าไม่มีต่อไปผมจะขอมติรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้เลขานุการสภา นับองค์ประชุมครับ

เลขานุการสภา

องค์ประชุมครบครับ

ประธานสภา

ต่อไปผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมาชิกสภายกมือครับ

มติสภา

มีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

๑. การใช้จ่ายเงินงบกลางจัดซื้อถุงยังชีพภัยพิบัติน้ำท่วมปี ๒๕๖๕

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ข้อที่ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ได้ตั้งกระทู้ถามโดยท่านประวัติ
จันทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒ ได้อภิปราย ขอเชิญครับ

นายประวัติ จันทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒

เรียน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑ และเขต ๒ ผมนายประวัติ
จันทพ สมาชิกสภาเขต ๒ ผมได้ตั้งกระทู้ถาม ดังนี้ เรื่องแรก การใช้จ่ายเงินงบกลาง ในการจัดซื้อ
ถุงยังชีพภัยพิบัติน้ำท่วม ปี ๒๕๖๕ ถามท่านเนื่องจากว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะขอญาติในเรื่อง
การจัดซื้อ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท บ้านหินลาด หมู่ ๘ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทำไมผมถึง
อยากรู้ในเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่ามันเกี่ยวพันกัน ดังนั้นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่บ้านหินลาด หมู่ ๘
ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีจำนวน ๒๐๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)โดยท่านบอกว่า ญาติที่ ๓
เพื่อขออนุมัติโอนเงินสภาเพื่อตั้งจ่ายเงินในเทศบัญญัติ มีการจัดซื้อครั้งนั้น มีท่านรองนายกท่าน
หนึ่งบอกว่าการจัดซื้อไปแล้วหมดไม่มีเหลือที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ผมก็ไม่ได้ว่า พี่น้องได้ประโยชน์
ผมก็ดีใจ แต่ที่นี้ในการดำเนินการจัดซื้อโครงการเยียวยาประชาชนตามโครงการประสบภัยพิบัติ
สังคมได้ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เงินใน
ส่วนนี้ได้ใช้หมดแล้ว

เรื่องที่สอง เรื่องงบกลาง การใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินมีเหตุภัยพิบัติ ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมแล้วสองอย่างนี้เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ดังนั้นในการกันเงินที่ผมได้ถามวันนั้นท่านบอกว่าใช้เงินหมดแล้ว ที่นี้การประชุมที่
ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายน เงินจากงบกลาง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ผมก็เลยถามว่าไหนบอกว่าท่านใช้เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ใช้หมดแล้ว ท่านเอา
เงินมาจากไหนตอบให้สภาทราบด้วย ทำไมท่านไม่ใช้เงินตามนี้ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเรามี
เงิน ๓ กระจุก กระจุกที่ ๑ งบกลาง กระจุกที่ ๒ เงินจ่ายขาดเงินสะสม กระจุกที่สามเงิน
สำรองจ่าย ถ้าหากว่าเงินงบกลางหมด เราก็จะใช้เงินจ่ายขาดสะสม ถ้าหากว่าเงินจ่ายขาดเงิน
สะสมหมดอีก เราก็จะใช้เงินสำรองจ่าย จากผู้ที่แจ้งว่าท่านมีการโอนเงินจากเงินผู้สูงอายุ ผมก็
เลยถามว่าท่านเอาเงินเขามาทำไม ถ้าผู้สูงอายุไม่ได้เงินอะไรจะเกิดขึ้น ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจะเกิดขึ้น เขาแบ่งเงินไว้ให้แล้วทำไมท่านไม่เอามาใช้ หากไม่พอท่านก็มาปรึกษากับ
สภาได้หรือว่าปรึกษากับปลัด

เรื่องที่สาม ผมได้ตั้งกระทู้ถามกระทู้ที่ผมได้พูดแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมก็ได้ตั้งกระทู้ถาม
อีกวันนี้ในเรื่องการอบรมเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นโครงการที่
นอกเหนือจากเทศบัญญัติที่เราไม่ได้ตั้งไว้ แต่ที่เป็นประเด็นในเรื่องนี้คือว่าในวันที่ ๒๓ กันยายน ที่
จะดำเนินการโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร ข้าราชการ ซึ่งในโครงการกำหนดไว้ ๗๐
คน ผมได้ดูแบบประเมินผลแผนประจำปี ท่านก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยฝ่ายกอง
การศึกษา ถือว่าในการดำเนินการจัดซื้อในครั้งนั้น ผมก็ได้เรียนถามท่านในการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ว่าในการกำหนดอบรม จำนวน ๑ วัน คนเข้าอบรม ๗๐ คนใช้งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) ผมเลยตั้งคำถามว่า

ข้อที่ ๑ คำถามที่ ๑ ผมถามว่าในวันนั้นท่านอบรมแค่ครึ่งวันแต่แท้จริงแล้วท่านกำหนดไว้ ๑ วัน
ท่านดำเนินการแค่ครึ่งวัน

ข้อที่ ๒ คำถามที่ ๒ วิทยากรอบรมมาให้ความรู้ไม่มี

ข้อที่ ๓ คำถามที่ ๓ ในการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) นั้น ท่านเบิก
อย่างไร สถานที่อบรมเราก็ไม่ได้เบิก ค่าเครื่องเสียงก็ไม่ได้เบิก คนที่มาอบรมก็ไม่ได้เสียเงินค่า
อบรม

คำถามที่ ๔ ในวันนั้นมีภาพถ่ายสถานที่จัดอบรมชัดเจนในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ หลังจาก
นั้นสมาชิกที่เข้าอบรมก็มีการดื่มสุรา ดื่มเบียร์ ดื่มสเปย์ในห้องประชุมพร้อมทั้งภาพถ่ายป้าย
โครงการชัดเจน ผมได้เห็นข้อสังเกตในฐานะที่ดูแลงบประมาณจำนวน ๔๔,๒๔๕,๐๐๐ (สี่สิบล้าน
สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) ของเทศบาลตำบลนาเรือง ก็อยากให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
คำถามต่อไป เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอีก เรื่องของการนำเครื่องไปเจาะถนน คสล ๕ เส้น ก็
เนื่องจากว่าในการประชุมครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ที่นี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ในการทำงานของฝ่ายบริหารผมก็มีภาพถ่ายทุกเส้นทางพอสังเขป และที่ผมก็ได้เห็นว่าในการเทปูน
แต่ละครั้งไม่มีการเก็บลูกปูนเอาไว้ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ความหนาไม่เพียงพอ ผมก็เลยทำ
หนังสือถึงท่านประธานสภา ผมก็ได้ยื่นให้ท่านประธานสภาเรียบร้อยแล้ว และก็ให้ท่าน
ประธานสภาส่งให้นายก เพื่อให้ดำเนินการนำเครื่องไปเจาะ และไม่นานผมก็ได้รับหนังสือตอบรับ
จากท่านนายกตอบคำถามผมว่า ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านตอบผมว่า
ได้ดำเนินการไปแล้วตามระเบียบพัสดุทุกประการ ซึ่งผมไม่ได้ถามถึงขั้นตอนงานพัสดุแต่อย่างใด
ผมขอให้นำเครื่องไปเจาะ คสล ๕ เส้น ในวันนั้นท่านประธานสภาได้รับทราบด้วย ในวันนั้นท่าน
นายกตอบไม่ชัดเจน ผมบอกให้ไปเจาะแต่ไม่มีการเจาะ ถ้าหากว่าท่านเจาะไม่ได้ ผมก็จะทำ
หนังสือไปหา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาพร้อมที่จะมาเจาะให้ ก็ขอ
ฝากท่านประธานสภาและท่านนายกด้วยนะครับ

ต่อไปกระทู้ถามข้อที่ ๔ เรื่องนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันคือกล้องวงจรปิดศูนย์พักคอยโควิดเทศบาลตำบลนา
เรือง ท่านได้ติดตั้งกล้องเพื่อเป็นการดูแลศูนย์พักคอยในการไปมาของพี่น้องที่ติดโควิด รู้สึกท่าน
รายงานจำนวนยอดกล้องวงจรปิดมีจำนวน ๗ - ๘ ตัว ก็เป็นงบประมาณจำนวนหลายหมื่นบาท ที่
นี้ผมก็เลยถามว่าหลังจากที่ได้จัดซื้อมาแล้วก็เป็นสมบัติของราชการ ผมก็เลยอยากจะถามว่า

ข้อ ๑ ท่านมีการลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์หรือไม่

ข้อ ๒ หลังจากที่ท่านเลิกศูนย์พักคอย ผมเคยสอบถามว่ากล้องวงจรปิดจำนวน ๗ หรือ ๘ ตัว
ท่านเอาไว้ที่ไหน มันเป็นสมบัติราชการ ท่านมีการลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์หรือไม่ ท่านเคยตอบ
ผมว่าท่านเอาไปติดข้างบน และส่วนที่เหลือก็เอาไปติดตามหมู่บ้าน แต่พอมาวันนี้ในช่วงที่ท่าน
ประชุมและอบรมเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน อบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารและพนักงาน ตอนนั้น
กล้องวงจรปิดยังมี แต่หลังจากนั้นก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๖ ธันวาคม พวกผมก็
ประชุมภายในห้องนี้ปรากฏว่าวันนี้กล้องวงจรปิดหาย ที่นี้ผมก็เลยอยากจะถามกล้องที่หายไปเป็น
การทำลายหลักฐานหรือไม่ โครงการที่อบรมในวันนี้ท่านเอากล้องวงจรปิดออกไปซ่อมหรือว่าอย่า
ไร อยากให้ท่านได้ตอบด้วย

ประธานสภา

ต่อไปขอเชิญนายกหรือตัวแทนได้อภิปรายครับ

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

เรียนท่านประธานสภาที่ไครพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองทุกท่านครับ ผมนายวิทยา โลมากาล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ผมจะนั่งนานไม่ได้ ๑๐ ปีมานี้สุขภาพไม่ดีถ้าผมไม่ไหวคงไม่ได้มาประชุมวันนี้ ตลอด ๒ ปีผมได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และดูแลในส่วนงาน ๔ ส่วน ระเบียบข้าราชการเยอะมากไม่ว่าบริหารงบประมาณ เขาให้อำนาจหน้าที่ทำหลายเรื่อง เช่น เรื่องอุทกภัย วาตภัย หรืองานบุคลากรก็ต้องดูแลด้วย มีหน่วยงานตรวจสอบมากมายเข้ามา เช่น จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานท้องถิ่น ผมทำงานไม่ได้สบาย เราจะทำอะไรนอกเหนือจากระเบียบ และกฎเกณฑ์ไม่ได้ อย่างเช่นวัสดุถึงน้ำมันไม่สามารถซื้อได้ หรือถ้าเราซื้อมาเราต้องลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เมื่อลงคุมแล้วจะให้เอาไปใช้เลยไม่ได้ต้องให้ยืมไปใช้ ท่านก็คงจะรู้อยู่แล้ว ในเรื่องงานบุคลากรเขาก็ให้อำนาจฝ่ายบริหารพิจารณาจ้างตามความจำเป็น ก็ขอตอบครับว่า การซื้อถุงยังชีพต้องทำตามระเบียบ จ่ายตามระเบียบ ถ้าเป็นวาตภัยต้องประกาศวาตภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ขอนำเรียนว่าผมในฐานะผู้บริหารการจะซื้อหรือขั้นตอนการจัดซื้ออย่างไร การจ้างมีวิธีการอย่างไรผมกำกับดูแลอยู่ ผมรู้บทบาทหน้าที่ดี การซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายก็เช่นเดียวกันผมก็ปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอน เงินไม่พอก็โอนมา และเรื่องการจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ผมก็ต้องการให้สมาชิกพนักงานที่ทำงานที่นี่มีความสามัคคีกัน ในการบริหารงานผมก็ต้องป้องกันเงินไว้เช่น เงินจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ เงินนมโรงเรียน เงินเพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวัน ก็ขอนำเรียนต่อท่านประธานสภาว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานของ เทศบาลเราดำเนินการไปอย่างสุจริต โปร่งใส

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

ต่อไปขอเชิญท่านประวัติ จันทเพ ครับ

นายประวัติ จันทเพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายประวัติ จันทเพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒ มีคำเดียวเท่านั้นที่ผมตั้งใจ ผมอาจจะเอาคืนได้ คือคำๆ นี้ท่านนายกพูดเหมือนเราเป็นคู่ต่อสู้กัน คำๆ นี้ท่านไม่น่าจะพูดอย่างนี้เลย หน้าที่กำกับ ดูแล และการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของฝ่ายสภา มีเรื่องอะไรก็จะถามในสภาไม่ถามข้างนอก ผมถามท่านถามแต่ในสภาเท่านั้น ข้างนอกผมไม่เคยถามท่านเลย ผมจะถามในที่ประชุมเท่านั้น จริงหรือไม่จริงที่ผมพูดไปท่านก็ว่ามาตอบมา ที่พวกผมไปหน่วยงานอื่นเพราะท่านไม่เคลียร์ ท่านต้องตอบให้เคลียร์

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ที่ผมตั้งใจคือการที่ท่านเอาเรื่องไปข้างนอก ก็ขอแจ้งต่อท่านประธานนะครับว่า คนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันจะสรุปว่าอันโน้นอันนี้ไม่เคลียร์ไม่ถูกต้อง

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

ต่อระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่ ๑

ญัตติที่ ๑ นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง เสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลนาเรือง พิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยสภาเทศบาลตำบลนาเรืองคัดเลือก จำนวน ๓ คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘(๓)

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนเก่าก็จะมี นายเสาร์ มาดาดาช นายสำลี อินทร์เลิศ และนายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว ครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

เลขานุการสภา

เรื่องนี้ผมขอเสนอให้ศุภชัย จันทร์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้มาชี้แจงครับ

นายศุภชัย จันทร์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่านครับ ในเรื่องการแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสมาชิกที่มีอยู่ จำนวน ๒ คณะ คณะแรกคือคณะกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรรมการชุดใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงแผน ในการให้ความ

เห็นชอบ จำนวน ๓ คน และอีกคนหนึ่งคือคณะกรรมการติดตามผลแผน ตามคำสั่งของเดิม

๑๐๗/๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน แก้ไข

เพิ่มเติม ๒๕๖๑ (ข้อ ๘) ให้อนุกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น

เป็นประธาน รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น คัดเลือกจำนวน ๓ คน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวน ๓ คน ผู้แทนภาคราชการ จะครบสิ้นปีในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์

พฤษภาคม ๒๕๖๖ ก็เป็นเวลา ๔ ปีเต็ม ฉะนั้นก็เลยขอสภาคัดเลือกสมาชิกจำนวน ๓ ท่าน เป็น

กรรมการ ตั้งแต่สมัยแรกๆที่ผู้บริหารเข้ามาได้มีการประชุม คัดเลือกคณะกรรมการ จำนวน ๓ ท่าน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาเรืองที่ ๒๑๖/๒๕๖๔ ลว ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งขึ้นแทน

ประกอบด้วย นายวิทยา โลมากาล นางกฤตญาวิทย์ ศรีระดา รองนายกบุญไทย บุญฤทธิ์ และ

กรรมการ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

นายเสาร์ มาดาดาช ๒. นายสำลี อินทร์เลิศ ๓. นายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว ในคำสั่งนี้จึงได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเรืองและตำแหน่งที่ว่างที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเท่ากับรอง

นายกเทศมนตรีและตามที่สมาชิกสภาที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่วาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

เพราะฉะนั้นท่านที่ถูกคัดเลือกเข้ามา ๓ คนจะอยู่ในวาระที่เหลือ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเรืองจะเอาชุดเดิมเลือกใหม่ครับ คณะกรรมการชุดเดิม มี

รายชื่อดังนี้ นายเสาร์ มาดาดาช นายสำลี อินทร์เลิศ และนายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว ครับ

นายถาวร ศิริคำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑ ผมขอเสนอเอาชุดเดิมครับ
นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ผมจะขอมติเป็นสองอย่างนะครับ คือเอาคนเก่า มติที่สองเลือกใหม่ ต่อไปผมจะขอมติเอา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นชุดเดิม ยกมือครับ
มติสภา	๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ต่อไปผมจะขอมติสมาชิกท่านใดเห็นด้วยเปลี่ยนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเรืองชุด ใหม่ ยกมือครับ
มติสภา	ไม่มีครับ
	๒. พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสภาเทศบาลตำบลนาเรืองคัดเลือก จำนวน ๓ คน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๑)
นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบที่ ๕ ญัตติข้อที่ ๒ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ร่วม เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสภาเทศบาลตำบลนาเรือง คัดเลือก จำนวน ๓ คน ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอเชิญเจ้าหน้าที่แผนได้อธิบายครับ
นายศุภชัย จันทร์มณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองที่เคารพ ผมนายศุภชัย จันทร์มณี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเรือง ประกอบด้วย ๑. นายประมูล บุ่งทอง ๒. นายเผด็จชัย ชวดทอง ๓. นายสมศักดิ์ สุระเทพ ทั้งหมดจะหมด วาระลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ และจะอยู่เท่าที่วาระเหลือเท่าที่ตนแทน จึงขอเรียน คณะกรรมการได้รับทราบ
นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมียจำนวน ๓ ท่าน มีผู้เสนอและ ผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ท่านจะเลือกคณะกรรมการคนเก่าหรือคนใหม่ครับ
นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ต่อไปผมจะให้สมาชิกสภาฯ แต่ละท่านได้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และขอผู้รับรองจำนวนสองคนครับ

นายถาวร ศิริคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑ ขอเสนอ นายแปลง ลาภา ผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายประมูล บุ่งทอง และนายเพ็ง แก้วบัวขาว นายเผด็จชัย ชวดทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑ ขอเสนอ นายประมูล บุ่งทอง ผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ สุระเทพ และนายถาวร ศิริคำ นายสำลี อินทร์เลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ขอเสนอ นายเพ็ง แก้วบัวขาว ผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่านคือ นายแปลง ลาภา และนางลำไย คันธะมาน

นายสมพงษ์ ตันสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
หลังจากที่สมาชิกทุกท่านได้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่านพร้อมผู้รับรอง เราก็ได้รายชื่อมาแล้ว จำนวนสามท่านด้วยกัน ได้แก่ นายแปลง ลาภา นายประมูล บุ่งทอง และ นายเพ็ง แก้วบัวขาว ต่อไปผมจะขอมติรับรองเพื่อเห็นชอบ นายแปลง ลาภา นายประมูล บุ่งทอง และนายเพ็ง แก้วบัวขาว เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกมือครับ

มติสภา

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสมพงษ์ ตันสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว การประชุมของเราจึงไม่ได้ครบวาระการประชุม ดังนั้น เราจะประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๐๐ น. ครับ

นายสมพงษ์ ตันสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการกำหนด จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวัน เริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีของแต่ละปีนั้น วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของ ปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี	ระยะเวลา	วันเริ่มต้นประชุม
๒๕๖๖		
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒	๓๐ วัน	๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓	๓๐ น	๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔	๓๐ วัน	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒๕๖๗ สมัยแรก (ของปีถัดไป)

จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี	ระยะเวลา	วันเริ่มต้นประชุม
๒๕๖๗		
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑	๓๐ วัน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลงการกำหนดเวลาการประชุมสภา หรือเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หรือสมาชิกจะเอาวันเวลาเดิมหรือไม่
นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเรือง	ท่านจะเอาของเดิมก็ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ท่านก็คุยกันมานานมากพอสมควรแล้ว
นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง สรุปเอากำหนดวัน เวลาเดิมที่ได้กำหนดไว้แล้วนะครับ สมาชิกรับทราบทุกคนนะครับ ต่อไปผมจะ ขอมติจากสภาทุกท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบเอากำหนดเวลาเดิม ยกมือครับ
มติสภา	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
นายสมพงษ์ ต้นสุ	ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปราย ขอเชิญครับ
นายถาวร ศิริคำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑ ผมนายถาวร ศิริคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑ ขอชี้แจงเรื่องหนึ่งครับผมได้รับข่าว จากผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองประกาศว่ามีการรับสมัครพนักงาน ๔ ตำแหน่ง ผมก็เลยอยากคำขอ ชี้แจงว่าพนักงานที่รับเข้ามารับมาแบบไหนซึ่งก็มีอยู่แล้วแต่ละตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งขับรถน้ำก็มี อยู่ สองตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนก็มี สามผู้ช่วยช่างโยธา ๑ ตำแหน่ง สี่ตำแหน่งผู้ช่วย สาธารณสุขตำแหน่งนี้สมควรจะเปิดเพราะว่ายังไม่มี แต่ว่าสามตำแหน่งที่กล่าวมาข้างต้นมีแล้วยัง รับเข้ามาทำไม
นายประวัติ จันทพ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒ ผมนายประวัติ จันทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒ ผมก็มีหลายคำถามที่อยากจะ ถามแต่นายกไม่อยู่ แต่จะให้ตัวแทนตอบก็คงจะตอบไม่ได้หรือตอบไปแล้วเหมือนเดิม ในคราว ประชุมครั้งที่ผ่านมาก็ถามแล้วแต่ไม่มีคำตอบจากท่านนายก ขอให้ท่านฟังคำถามสมาชิกด้วย ทุก คำถามล้วนมาจากพี่น้องประชาชนครับ
นายเพ็ง แก้วบัวขาว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑ ผมนายเพ็ง แก้วบัวขาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑ ผมเห็นด้วยกับท่านถาวร ผมได้ ยินประกาศว่าเทศบาลประกาศรับสมัครงานซึ่งผมก็รู้ว่าตำแหน่งอะไรบ้าง ผู้ช่วยนักพัฒนา ชุมชนก็มีอาททำหน้าที่แล้ว และผู้ช่วยช่างโยธาก็มีอยู่แล้ว ผมอยากให้ผู้บริหารได้ตอบให้ชัดเจน ท่านมีการตรวจสอบหรือคัดเลือกเข้ามาทำงานอย่างไร หรือคัดเลือกเข้ามาเอง ให้ผู้บริหารตอบ ด้วย
นายสำลี อินทร์เลิศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑ ผมนายสำลี อินทร์เลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑ เรื่องระหว่างโรงเรียนกับเทศบาล ที่ผ่านมา ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขอความ

อนุเคราะห์ให้เทศบาลโปรดนำสนาามญาเนื่องจากว่าขับเม็ทส์ของโรงเรียนใช้งานไม่ได้ ก็ได้
ดำเนินการซ่อมแต่ซ่อมไม่ทันก็เลยทำหนังสือมาขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลนาเรือง ผมดู
แล้วการออกหนังสือของทางโรงเรียนนาเรืองออกหนังสือไม่ถูกต้องคือไม่มีกำหนดเวลา แต่ทาง
เทศบาลตำบลนาเรืองได้ตอบว่าไม่ใช่ภารกิจอันนี้ก็ต้องครบที่พูดแบบนี้ แต่ทางโรงเรียนก็ไม่ได้
ระบุเหมือนกันว่าให้โปรดนำที่วันในช่วงไหน ผมในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาผมว่ามันเกี่ยว
เนื่องกันระหว่างโรงเรียนและเทศบาลต่างคนต่างอาศัยกัน มันเกี่ยวเนื่องกันเวลาจัดกีฬาขึ้นมาเรา
จะใช้สนามไหน ในการประชุมที่ผ่านมา ผอ.โรงเรียนนาเรืองก็ไม่อยากให้เทศบาลนาเรืองใช้สนาม
ในการแข่งกีฬาเพราะว่าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาล

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
มีอะไรอื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นางดวงจันทร์ ครองยุติ

นักพัฒนาชุมชน

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองที่เคารพ ดิฉันนางดวงจันทร์ ครองยุติ
นักพัฒนาชุมชน ขออนุเคราะห์แจ้งงานนักพัฒนาชุมชน สืบเนื่องจากได้เข้าร่วมประชุมจาก
พัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาเรามีโครงการซ่อมบ้าน
ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาเรือง จำนวน ๒ หลังๆละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ก็เลย
จะแจ้งในที่ประชุมสภาเบื้องต้นว่าให้สำรวจผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในพื้นที่เข้าข่ายที่ช่วยเหลือหรือไม่
นั้นจะเชิญประชุมอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นขอแจ้งให้ทราบก่อน การประชุมจะเชิญผู้แทนฝ่ายสภาเข้า
ร่วมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนว่าให้มองดูคนในพื้นที่หมู่บ้านของท่านมีผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่รอ
ความช่วยเหลือให้พัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานีช่วยเหลือหรือไม่ เป็นการปรับปรุงไม่ได้เป็นการ
สร้างใหม่ต้องมีบ้านเป็นของตนเองอยู่แล้ว ถ้าอาศัยอยู่กับผู้อื่นต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของ
บ้านหรือเจ้าของที่ดิน การช่วยเหลือ เช่น บ้าน หลังคาบ้าน บันได ฝาบาน ปรับปรุงห้องน้ำ
หน้าต่าง ระเบียบ และต้องอาศัยอยู่ในตำบลนาเรืองไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจะต้องคัดเลือกจาก
ระบบอัมพาต คือเป็นระบบของจังหวัด ระบบนี้ไม่ทราบว่าหน่วยงานเป็นผู้ทำเป็นผู้สำรวจแต่เรา
ต้องส่งข้อมูลรายงานให้พัฒนาสังคมจังหวัดอุบลทราบและรายงานเข้าไปแล้ว พัฒนาสังคมจังหวัดก็
จะส่งข้อมูลรายงานไปยังส่วนกลาง ส่วนกลางก็จะส่งข้อมูลมาท้องถิ่นอีกที

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
มีท่านใดจะเพิ่มเติม เสนอ อภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านแปลง ลากา ครับ

นายแปลง ลากา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ผมนายแปลง ลากา สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลนาเรืองเขต ๑ มีพี่น้องฝากขอบคุณมาครับ ผู้บริหารได้นำพนักงานไปทำความสะอาดตัด
หญ้าเส้นทางระหว่างหมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ ๓ และหลายสายเช่น สายหนองกระบือ สายหินลาด

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา

สมาชิกก็ได้มีประเด็นคำถาม ในบันทึกการประชุมเวลาบันทึกการประชุมเสกสรรบันทึกบางทีก็
จะไม่ชัดเจนเพราะเสกสรรคัดลอกจากเทปเสียงไม่ได้แต่งคำพูด เวลาพูดในที่ประชุมก็จะเป็นคำพูด
ทางการ ส่วนที่สมาชิกได้สอบถามรองกฤษฎาวิทย์ และรองบุญไทย นั้น ถ้าตอบในที่ประชุมก็จบ
ครับ วันนี้ผมรู้สึกดีใจขออนุญาตเอนามท่านประวัติ จันทพงษ์ประมาณท้องถิ่นเรามา ๓ กระเป่า

ท่านเข้าใจสามกระเป่า กระเป่าแรกเทศบัญญัติ กระเป่าสองเงินสะสม กระเป่าสามเงินสำรอง บางทีถ้ากระเป่าแรกในเทศบัญญัติไม่พอใช้เราก็จะใช้เงินสะสม ถ้าเงินสะสมไม่พอเราจะใช้เงินสำรองจ่าย

เรื่องต่อไปคือเรื่องโครงการ พอสว ที่เทศบาลตำบลนาเรื่องเราจัดเตรียมปรึกษาหารือกันว่าทำอะไร ซึ่งในเทศบัญญัติไม่ได้ตั้งไว้

เรื่องต่อไป เรื่องสันนิบาตเทศบาลจัดอบรมที่ยโสธรถ้ามีโอกาสอยากจะแนะนำสมาชิกสภาผู้บริหารเข้าไปรับฟัง ไม่มีค่าลงทะเบียน มีแต่ค่าเดินทางและค่าที่พักเท่านั้น

นายประวัตี จันทเพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรื่อง เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพ ผมนายประวัตี จันทเพ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ต้องขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้นั่งฟังและเป็นเลขานุการประชุมวันนี้ และที่มคณะบริหารจำนวน ๓ ท่านที่นั่งรับฟัง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สมาชิกหลักประกันสุขภาพก็ได้เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ ก็ได้เก็บความรู้สึที่ดีๆ เก็บสิ่งดีดีเอาไว้ในใจมา การทำงานของทางเขมราฐรู้สึกว่าเป็นชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลตำบลขามป้อมเขาเข้มแข็งทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ฝ่ายชุมชนเขาร่วมมือกันดูแลการทำงานจริงจังตอนกลางคืนก็ได้ไปดูถนนคนเดิน เสียบริมน้ำโขง ก็ได้ไปศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเขมราฐ เทศบาลขามป้อม เทศบาลเทพวงศา ซึ่งเป็นเทศบาลที่รายล้อมอำเภอเขมราฐ ผู้บริหารเขาจะแข่งกันทำงาน เทศบาลเทพวงศาเขาแข่งกันกันในเรื่องทำถนน การติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่น เทศบาลเมืองเขมราฐก็จะเก่งเรื่องหาอาชีพให้ชุมชนโดยทำเป็นถนนคนเดิน ทำให้พี่น้องเขามีรายได้ เขาทำได้เนื่องจากนายกเขาเข้มแข็ง ทำให้องค์กรเข้มแข็ง พี่น้องประชาชนมีรายได้ ผมประทับใจมากเทศบาลตำบลขามป้อมเก่งเรื่อง สปสข ภาคชุมชนเขาร่วมมือกันดี การประชุมตามจริงนายกของเราก็น่าจะอยู่ให้เกียรติสภาเพื่อรับฟังปัญหาชุมชน มีคำถามอะไรบ้างจากสภา นายกสามารถทำได้หรือไม่ ได้ไม่ได้ก็ตอบมา นี้ไม่ได้รับคำตอบสักครั้ง ก็จะไม่รับฟังคำถามไปตลอดอย่างนี้เรื่อยไป ทำแบบนี้จะพัฒนาได้อย่างไร แม้แต่งงาน พอสว แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีรินทรบรมราชินีที่จะมีขึ้นในวันที่ ๙ มีนาคมนี้ก็ไม่มีการวางแผนอะไร และสมาชิกทุกคนที่ถามไม่รู้จะถามทำไม ในเมื่อไม่ได้คำตอบ ให้รองกฤษฎาวิทย์ตอบก็ไม่เหมือนนายกตอบ ผมถึงไม่เชื่อที่มงานฝ่ายบริหารผมเชื่อนายกเพียงคนเดียว รอคำตอบจากนายกเพียงคนเดียว ผมทำหน้าที่ตามข้อ ๙ ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน บริหารและสภาต้องคุยกันสิ่งที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไป เรามองการณ์ไกล มองไปข้างหน้าผมเคยคุยกับท่านรองกฤษฎาวิทย์ เราจะมองไปข้างหน้าเช่นกัน ประชาชนเลือกผมมาทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของบริหาร นำความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสภาเพื่อให้นายกแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แล้วนายกกล่าวว่าผมจะเอาคืน มันหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าผมจะถามอะไรจากนายกไม่ได้เลยเหรอ นายกพูดแบบนี้ไม่ใช่ นายกแล้ว มาอยู่เอาเฉพาะเงินเดือนเท่านั้นเอง ไม่ต้องการที่จะพัฒนาอะไร นโยบายน้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี พูดได้แค่อยากได้คะแนนเสียงเท่านั้นเอง ถ้าท่านอยู่ผมจะพูดต่อหน้าผมไม่พูดข้างนอก มีอะไรจะพูดในสภา ผมอยากพัฒนา ผมอยากทำงานร่วมกันกับท่าน แต่ท่านไม่ต้องการ อันนี้คือความในใจที่ผมอยากจะพูด ผมอยากถามท่านนายกท่านจะทำได้หรือไม่สักชนิดหนึ่งก็ยังดี มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่นายกอ้างไม่รู้อ้างอะไร ผากให้ท่านนายกถ้าหากท่านทำงานไม่ได้ และขอฝากท่านประธานสภาด้วยเพราะว่างานนี้เป็นงานสำคัญ งานชุมชน เราไม่ต้องการให้พี่น้องเสียประโยชน์ ถ้าท่านเข้ามา

ทำงานแล้วไม่ทำไม่รู้จะเข้ามาทำไม ปีนี้เงินสะสมเรามีประมาณไม่ต่ำกว่าเก้าล้านบาทปีหน้าก็ทำ
ล้านบาทปีต่อไปอีกก็ทำล้านบาทไปเรื่อย ถ้าท่านไม่ทำอะไรถนนหนทางก็จะขรุขระอยู่อย่างนั้น

นายสมพงษ์ ตันสุ


ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

สมาชิกมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ท่านรองทั้งสองท่านมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและผู้บริหารที่ได้เข้าร่วมประชุม บัดนี้ได้เวลา
อันสมควรแล้วผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ

เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประวัตินันท์ จันทร์เทพ)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายแปลง ลาภา)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางลำไย คันธะมาน)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่ ๑๖

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสมพงษ์ ตันสุ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง